



เอกสารข่าวด้านต่างประเทศ FOREIGN AFFAIRS NEWSLETTER

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

สำนักความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ กลุ่มงานข้อมูลข่าวสารระหว่างประเทศ

โทร. ๐ ๒๓๕๓๗ ๓๑๐๐ ต่อ ๓๑๔๙-๕๐ โทรสาร ๐ ๒๓๕๓๗ ๓๑๔๙ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ nird@parliament.go.th

ฉบับที่ ๖ ประจำเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙

ประมวลข่าวต่างประเทศ

๑. ราชอาณาจักรเดนมาร์ก

- รัฐสภาเดนมาร์กพิจารณาการออกมาตรการกีดกันการค้าที่มีค่าจากผู้ลี้ภัย

๒. สาธารณรัฐโปรตุเกส

- ผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีโปรตุเกส

๑. ราชอาณาจักรเดนมาร์ก: รัฐสภาเดนมาร์กพิจารณาการออกมาตรการยึดทรัพย์สินมีค่าจากผู้ลี้ภัย (วันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๙)

เมื่อวันพุธที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๙ รัฐสภาเดนมาร์กได้มีการประชุมเพื่อหารือการยึดทรัพย์สินของผู้ลี้ภัย โดยจะมีการลงมติร่างกฎหมายดังกล่าวในวันอังคารที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๙ และคาดว่าจะได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภา ทั้งนี้ ร่างกฎหมายดังกล่าวถูกวิพากษ์วิจารณ์จากข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ ว่ามาตรการดังกล่าวจะเป็นการจุดชนวนให้เกิดปัญหาความหวาดกลัวชาวต่างชาติ โดยร่างกฎหมายดังกล่าวได้เสนอให้รัฐบาลเดนมาร์กมีอำนาจในการยึดเงินสดจากผู้ลี้ภัยมากกว่า ๑๐,๐๐๐ โครน หรือเท่ากับ ๑,๔๕๐ ดอลลาร์สหรัฐฯ และยึดสิ่งของมีค่าอื่นๆ ที่มีมูลค่ามากกว่า ๑๐,๐๐๐ โครน ส่วนสิ่งของที่มีคุณค่าทางจิตใจอื่นๆ อาทิ แหวนแต่งงาน แหวนหมั้น รูปถ่ายครอบครัว และเหรียญรางวัล เป็นต้น จะได้รับการยกเว้น อย่างไรก็ตาม นาย Lars Lokke Rasmussen นายกรัฐมนตรีเดนมาร์กได้เผชิญกับการวิพากษ์วิจารณ์อย่างมากต่อข้อเสนอดังกล่าว ซึ่งในขั้นต้นได้เคยกำหนดจะให้ครอบครัวทรัพย์สินมีมูลค่าได้ไม่เกิน ๓,๐๐๐ โครน หรือ ๔๓๗ ดอลลาร์สหรัฐฯ

ทั้งนี้ ประเทศในแถบสแกนดิเนเวียได้มีมาตรการเข้มงวดในการตรวจคนเข้าเมือง ซึ่งมีข้อบังคับเพื่อป้องกันชาวต่างชาติอพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานใหม่ ซึ่งนาย Frans Timmerman รองประธานสหภาพยุโรปกล่าวว่า ประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป จะได้พิจารณาแผนการดังกล่าวของเดนมาร์กเมื่อกฎหมายดังกล่าวได้มีการบังคับใช้

ที่มา : Aljazeera

BBC NEWS

วันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๙

๒. สาธารณรัฐโปรตุเกส : ผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีโปรตุเกส (วันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๙)

เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๕๙ นาย Marcelo Rebelo de Sousa ผู้สมัครจากพรรค Social Democratic ได้รับชัยชนะการเลือกตั้งประธานาธิบดี ด้วยคะแนนเสียงร้อยละ ๕๒ ทิ้งห่าง นาย Antonio Sampaio da Nova ผู้สมัครจากพรรคมฝ่ายซ้ายที่ได้คะแนนเสียงเพียงร้อยละ ๒๒.๘๙ โดยการเลือกตั้งประธานาธิบดีในครั้งนี้มีผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งทั้งสิ้นจำนวน ๑๐ คน เป็นสตรีจำนวน ๒ คน ทั้งนี้ รัฐธรรมนูญโปรตุเกสระบุว่า ผู้ที่จะดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีจะต้องได้รับคะแนนเสียงมากกว่าร้อยละ ๕๐ ของผู้ลงคะแนนเสียงทั้งหมด มิฉะนั้น ต้องมีการเลือกตั้งรอบสองเพื่อตัดสินจากผู้ที่ได้รับคะแนนสูงสุด ๒ คน จากรอบแรก

นาย Rebelo de Sousa ได้ให้คำมั่นสัญญาว่าจะบริหารประเทศอย่างอิสระ และต้องการฟื้นฟูให้ประเทศมีความเป็นหนึ่งเดียว ในขณะที่ประเทศกำลังประสบปัญหาทางด้านเศรษฐกิจและสังคม

สำหรับตำแหน่งประธานาธิบดีของโปรตุเกส มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ ๕ ปี โดยประธานาธิบดีมีอำนาจในการยุบสภา กำหนดการเลือกตั้ง และแต่งตั้งนายกรัฐมนตรี

อนึ่ง นาย Rebelo de Souna อายุ ๖๗ ปี เป็นศาสตราจารย์ด้านกฎหมาย จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัย Lisbon เคยเป็นนักวิเคราะห์ข่าวทางโทรทัศน์ที่มีชื่อเสียง และอดีตเลขาธิการพรรค Social Democratic

ที่มา : BBC NEWS

Xinhua News Agency

วันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๕๙

นายณรงค์ศักดิ์ ปลื้มใจ

นักวิเคราะห์สัมพันธ์ปฏิบัติการ

กลุ่มงานข้อมูลข่าวสารระหว่างประเทศ

สำนักความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

ผู้จัดทำ

๒๗ มกราคม ๒๕๕๙